

คำชี้แจงเงื่อนไขการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ครั้งที่ ๑

ตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและภาคเอกชน ได้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ผลปรากฏว่า มีหน่วยงานทุกประเภทเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ เป็นจำนวนมาก และมีข้อเสนอที่จะจัดการพัฒนาครูมากกว่า ๒,๗๐๐ รุ่น จากการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น จำนวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร และยังมีหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไข ของหลักสูตรที่จะดำเนินการต่อไปได้นั้นจะต้องมีลักษณะ ดังนี้

๑. หลักสูตรจะต้องแจ่มแจ้ง แยกแยะออกเป็นหลักสูตรเดี่ยว ออกจากกันให้เด็ดขาด และใส่รายละเอียดของการดำเนินงานที่ชัดเจน หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่รับผิดชอบต่อความ ไม่ครบถ้วนหรือความไม่ชัดเจนของหลักสูตรดังกล่าว
๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องระบุชัดเจน โดยจะต้องระบุ วันที่ เดือน ปี ที่เริ่ม และวันที่สิ้นสุด กิจกรรม รวมถึงกำหนดรายละเอียดกิจกรรมพร้อมระบุสถานที่จัดกิจกรรมการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การกำกับ ติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมได้ต่อไปในอนาคต
๓. อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตรต่อครูหนึ่งคน จะต้องกำหนดให้ชัดเจน และอัตราค่าลงทะเบียน เข้ารับการพัฒนาของครูจะได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น แม้ว่าผู้ออกแบบหลักสูตรจะกำหนดค่าลงทะเบียนสูงกว่าสิทธิ์ที่ครูจะได้รับอนุมัติ หากผู้ออกแบบหลักสูตรยืนยันกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนที่สูงกว่าสิทธิ์ที่ครูได้รับอนุมัติ ส่วนต่างของค่าลงทะเบียน ครูจะต้องรับผิดชอบเอง และหากอัตราค่าลงทะเบียนต่ำกว่าสิทธิ์ที่ครูได้รับ การขออนุมัติค่าลงทะเบียนของครู ก็จะได้รับเท่าที่ผู้ออกแบบหลักสูตรกำหนดเท่านั้น ความเสี่ยงของแต่ละหลักสูตร อาจเกิดขึ้นได้ หากมีจำนวนครูที่จะเดินทางไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนจริงมีจำนวนน้อยกว่าที่หลักสูตรจะสามารถจัดได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดหลักสูตรเองทั้งสิ้น
๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู ตามหลักสูตรที่นำเสนอมาทุกหลักสูตร ทุกรุ่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ครูที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรทุกหลักสูตร มีสิทธิ์ที่จะประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ในการ

- เผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ รวมถึงการนำผลการประเมิน ผลการพิจารณา รายละเอียดในกิจกรรมของหลักสูตร ไปกำหนดค่าน้ำหนักของหลักสูตรที่จะนำผลของการตีค่าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่วิถะฐานะของครู และ/หรือการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและอื่นๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต
๕. หลักสูตรพัฒนาครูในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการได้เพียงภายในระยะเวลาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เท่านั้น (ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเสนอหลักสูตรเอง
 ๖. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูทุกหลักสูตร ตั้งอยู่บนความมุ่งมั่น จริงใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูประจำการ และกิจกรรมการพัฒนาจะตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาภิบาล ปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อราชการโดยสิ้นเชิง
 ๗. **หลักสูตรที่ได้รับการประกาศผลการประเมินหลักสูตรแล้ว และรวมถึงหลักสูตรที่ยังไม่พบการประกาศ** จำเป็นต้องไปลงทะเบียนหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรเพื่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลได้ที่

<http://bit.ly/obec6001resubmit>

๘. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะขอเชิญประชุมหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรมาประชุมรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดการประชุมจะแจ้งกลับผ่าน e-mail ของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ bit.ly/obec6001resubmit เท่านั้น

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)

๓ เมษายน ๒๕๖๐